

คูดวงออนไลน์

(12 ธันวาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

ทุกคนมีดาว 9 ดวงเท่ากัน ทำไมโชคดี – โชคร้ายไม่เหมือนกัน

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณบุญชูศรี วุฒิมาคุณ เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2504 เวลา 09.45 น. นครศรีธรรมราช เพศหญิง

ผมพิจารณาดวงชะตาของคุณบุญชูศรี ด้วยความรู้สึกเห็นใจอย่างยิ่ง เพราะดวงดาวที่วางตัวใน จักรราศีไม่ค่อยเป็นคุณนัก

ผมเคยพูดไว้ในคำพยากรณ์ก่อนหน้านี้หลายครั้งว่า ดวงชะตาของทุกคนมีดวงดาวเท่ากันหมด คือ ดาวเคราะห์ 7 ดวง และ ราหู(๘) และ เกตุ(๙) รวมเป็น 9 ดวง (ราหู(๘)และเกตุ(๙) ไม่ถือว่าเป็นดวงดาว)

แต่ทำไม ดวงชะตาของแต่ละคนจึงมีดีและร้ายไม่เท่ากัน

ทั้งนี้เป็นเพราะการวางตัวของดวงดาวใน 12 ช่องของจักรราศี ที่ผิดตำแหน่งแห่งที่ ทำให้ดวงดาว เหล่านั้นจะให้โทษมากกว่าให้คุณ ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ อธิบายตามหลักโหราศาสตร์ภารตะก็คือ คุณมีวิบาก กรรมที่สร้างเอาไว้ในชาติก่อน ที่ส่งผลเสียแก่คุณในชาตินี้

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้คุณหมั่นทำบุญ ทำทาน สวดมนต์ และ ฝึกฝนปฏิบัติธรรม เพื่อให้จิตใจ สงบ เพราะพื้นชะตาบอกว่า คุณเป็นคนไม่ค่อยมีความสงบในจิตใจนัก

คุณเป็นคนสันโดษ ไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้กวนใจ และออกจะเป็นคนที่พูดจาตรงเกินไป อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้ฟังได้ จนทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ได้ด้วย

ดังนั้น จึงควรปรับปรุงในเรื่องการพูดจาเสียก่อน

คำถามที่หนึ่ง ชีวิตบั้นปลาย (หลังตอบแทนคุณบิดามารดาแล้ว อยากรอยู่ในวัดเพื่อทำประโยชน์ให้ ศาสนา)

คำถามของคุณบุญชูศรี ดูเหมือนจะไม่ได้ถามอะไรมา แต่เป็นการบอกเล่าเก้าสิบ ซึ่งผมก็เห็นด้วย กับแนวคิดของคุณ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะการตอบแทนคุณบิดามารดา และ ผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่ประเสริฐ สุดของการเป็นมนุษย์แล้ว

หลังจากนั้น ก็ควรจะถึงเวลาที่จะทำเพื่อตัวเอง ก็คือ การเข้าหาแก่นธรรมคำสอนที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้เป็นเสบียงกรังในการเดินทางไปสู่ภพหน้า ที่หวังว่าน่าจะดีกว่าชาติภพนี้

ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตลำบากในชาติภพนี้เท่านั้นถึงจะทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมเพื่อชาติภพที่ดีกว่า แต่คนที่มิบุญวาสนาดีอยู่แล้ว ก็ย่อมสามารถทำได้ และน่าจะส่งผลดีในชาติภพหน้าได้เช่นกัน

คำถามที่สอง หน้าที่การงานในปัจจุบัน และ อนาคต

ในพื้นที่ชะตาของคุณนั้น ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง ผกผัน และ มักจะเปลี่ยนงานบ่อยๆ ขณะนี้ดวงชะตาของคุณในเรื่องงานไม่สู้จะดีนัก จนคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงาน

เนื่องจากคุณไม่ได้รายละเอียดของคำถามอะไรมามากพอ ผมจึงขอบอกให้กำลังใจคุณว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2558 คือปีหน้า จนถึง เดือนมีนาคม 2559 การเงิน การงานของคุณน่าจะดีขึ้น

หากคิดจะทำอะไรก็ขอให้ใช้ช่วงจังหวะดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ ก็น่าจะสอดคล้องต้องตามดวงชะตา จะได้รับผลดีจากดวงดาวอย่างเต็มที่

แต่ต้องขอห้ามเรื่องการร่วมลงทุนกับคนอื่น การค้าประกันคน หรือ การเล่นแชร์ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น โอกาสที่จะถูกโกงมีสูงมาก

คำถามสุดท้าย ไม่เคยคิดอยากแต่งงานมีครอบครัว (อยากอยู่เป็นโสดตลอดไป)

ดูเหมือนว่า คำถามข้อนี้คุณก็ไม่ได้ถามคำถามเช่นกัน แต่เหมือนกับอยากจะบ่น หรือ บอกให้ทราบเท่านั้น ซึ่งผมเข้าใจครับ

ทั้งนี้เนื่องจาก ชะตาเดิมของคุณในเรื่องคู่ครอง ก่อนข้างจะอ่อนแอมากๆ จนน่าจะเป็นไปได้ว่า จะไม่มีคู่ครองเลย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอายุของคุณที่อายุ 53 ปีแล้ว หากคุณยังโสดอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีด้วยซ้ำที่ไม่มีคู่ครอง

เพราะหากคุณมีคู่ครองอยู่ ก็สู้มเสี่ยงอย่างมากที่จะต้องเลิกหรือไม่ก็ต้องแยกทางกันไป

แต่ก็เป็นอันเข้าใจได้ เพราะดวงชะตาของคุณขณะนี้ น่าจะมีผู้ชายเข้ามา และกำลังพยายามที่จะสานสัมพันธ์ หรือ จะเป็นการเข้ามาจีบอยู่ก็ได้

ดังนั้น ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณที่ว่า ไม่อยากแต่งงานมีครอบครัว ด้วยเหตุผลทั้งปวงที่ผมได้พูดมาข้างต้นครับ

